



บันทึกข้อความ

รป	เลขที่	ว/ด/ป	เวลา
๓	๒๒๓	๑๘/๑/๖๕	๑๔.๐๘

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
249
18 ม.ค. 65 เวลา 13.54

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐๒ ๕๐๗ ๖๒๒๐
ที่ พณ ๐๒๑๘/๒๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนำเข้าสู่ข้อมูลกิจกรรมในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) และรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด คือ

- ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
- ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
- ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ ได้จัดทำแนวทางขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ใช้เป็นแนวทางและนำไปสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกำกับติดตามให้ ศปท. ทุกกระทรวง ดำเนินการตามข้อสั่งการตามกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว

ความเห็น/คำสั่ง

(Handwritten signature)
18 ม.ค. 65

(นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

(Handwritten signature)
18 ม.ค. 65

(นายวันชัย วราวิทย์)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

/๓. สำนักงาน....

๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ต่อสาธารณะในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ITA ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ข้อที่ O๓๔ กำหนดให้ “ส่วนราชการต้องประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” (เอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ เพื่อให้การนำเข้าสู่ข้อมูลตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประเมินที่กำหนดไว้ ศปท. ได้จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยศึกษานโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงานอื่นที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นต้น (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๔) จะขอบคุณยิ่ง



(นายวันชัย วราวิทย์)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อให้การบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน โดยยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน จึงประกาศเจตจำนงเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พร้อมทั้งยื่นหยัดต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์